

Cách nhận Trợ giúp Thanh toán Hóa đơn

Chính sách Hỗ trợ Tài chính

TÓM TẮT SƠ BỘ

Chính sách Hỗ trợ Tài chính của Bệnh viện Thành phố Bắc Kansas (NKCH) được đề ra nhằm chiết khấu một phần hoặc chiết khấu toàn bộ dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết tại bệnh viện cho những bệnh nhân đủ điều kiện. Để được xem xét hỗ trợ tài chính, vui lòng hoàn thiện và nộp Đơn Đăng ký Hỗ trợ Tài chính. Bạn có thể yêu cầu trợ giúp thanh toán hóa đơn bất cứ lúc nào trong thời gian nằm viện hoặc trong quá trình thanh toán. NKCH cũng sẽ xem xét tài khoản của bạn để xác định xem có thể tự động áp dụng hoặc đưa ra bất kỳ khoản chiết khấu nào mà không cần Đơn Đăng ký Hỗ trợ Tài chính hay không.

ĐIỀU KIỆN

Những bệnh nhân sử dụng các dịch vụ cấp cứu hoặc các dịch vụ bệnh viện cần thiết về mặt y tế khác, đã hoàn thiện và nộp Đơn Đăng ký Hỗ trợ Tài chính (bao gồm các tài liệu bắt buộc như cuống phiếu lương, bảng sao kê ngân hàng và tờ khai thuế thu nhập) và những người đáp ứng Chuẩn nghèo Liên bang (dựa trên quy mô gia đình), có thể đủ điều kiện để được hỗ trợ tài chính.

NKCH sẽ xem xét Đơn Đăng ký Hỗ trợ Tài chính của bạn và xác định xem bạn có đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính hay không dựa trên hoàn cảnh của bạn.

NKCH cũng có thể tự động cấp hỗ trợ tài chính nếu bạn không có bảo hiểm y tế, hoặc có thể xác định rằng bạn đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính dựa trên việc xem xét dữ liệu hồ sơ công khai.

Bệnh nhân đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính sẽ không bị tính hóa đơn hoặc được yêu cầu thanh toán nhiều hơn số tiền trong hóa đơn cho bệnh nhân có bảo hiểm y tế sử dụng dịch vụ cấp cứu và chăm sóc y tế cần thiết khác.

THẮC MẮC

Nếu có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Tài chính Bệnh nhân NKCH tại 816.691.2040 hoặc 866.691.2040. Để nói chuyện trực tiếp với Cố vấn Nguồn Bệnh nhân, vui lòng gọi 816.691.2598. Bộ phận Dịch vụ Tài chính cho Bệnh nhân của chúng tôi luôn sẵn sàng 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều, thứ Hai-thứ Sáu. Trụ sở: 2800 Clay Edwards Drive, North Kansas City, MO 64116

CÁCH ĐĂNG KÝ

Đơn Đăng ký Hỗ trợ Tài chính và Chính sách Hỗ trợ Tài chính của NKCH luôn miễn phí và tiếp nhận trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện như mô tả bên dưới.



TRỰC TIẾP

Nhận đơn đăng ký tại bất kỳ khu vực đăng ký nào hoặc tại văn phòng Dịch vụ Tài khoản, Tầng 2 Bệnh viện.

2800 Clay Edwards Drive
North Kansas City, MO 64116



TRỰC TUYẾN

Tải xuống đơn đăng ký từ phần Hỗ trợ Tài chính trên trang web của NKCH: nkch.org/FinancialAid



ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN

Để nhận đơn đăng ký qua đường bưu điện, hãy gọi cho Bộ phận Dịch vụ Tài chính Bệnh nhân NKCH theo số 816.691.2040 hoặc 866.691.2040 từ 8:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều, Thứ Hai-Thứ Sáu.

Ứng dụng hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Chính sách Hỗ trợ Tài chính của chúng tôi và Bản Tóm tắt Sơ bộ này cũng hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt theo yêu cầu.